

กัญชาสะเทือนบจ. GUNKUL 2 พันล.

#กัญชา #ทับทูน - ส่งผลกระทบต่อ นโยบายกัญชา กลับสู่ยาเสพติด เช็กสถิติหุ้นเคยประกาศลงทุน กัญชา-กัญชา นักวิเคราะห์ขอรอดู กฎหมาย ห่วงลามถึงกัญชง ซีโอร ลงทุนแล้วกระทบหนัก GUNKUL อ่วมลงทุน 2 พันล้านบาท ด้าน RBF แจงไม่เคยลงทุนกัญชามีแต่กัญชง ชูยอดขาย CBD ยิ่งเติบโต ด้าน DOD ยืนยันไม่มีเกี่ยวข้องกับ กัญชา ซีโอร รมีเครื่องแปลง CBD เป็น THC ได้
→ → → อ่านหน้า 2

กัญชา

(ต่อจากหน้า 1)

หนึ่งในเอ็มไอยู 23 ข้อของ 8 พรรคร่วมรัฐบาล คือการนำ "กัญชา" กลับไปอยู่ในบัญชี ยาเสพติดให้โทษ ผ่านการออกประกาศของกระทรวง สาธารณสุข โดยจะต้องมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา ทำให้ตลาดเกิดความกังวลถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา-กัญชง

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่เข้าไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา-กัญชง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกกัญชง -กัญชาทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน รวมไปถึงการสกัดสารสกัดกัญชง-กัญชง ทั้ง THC และ CBD นอกจากนี้ยังมีบริษัทสนใจใช้ สารสกัดจากกัญชง-กัญชงไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง

● เช็กหุ้นเคยประกาศลุย

"ทีมข่าวทับทูน" ได้รวบรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่ประกาศเข้าไปลงทุนกัญชง ประกอบ ด้วย ผู้ผลิตต้นน้ำ กลุ่มสร้าง Platform สำหรับการ

เพาะปลูก โดยบริษัทที่ทำเข้าเมล็ด, สอนการปลูก ได้แก่ DOD, NRF บริษัทที่ประกาศว่าจะปลูก ได้แก่ STA, GUNKUL, HFT, RBF, CHAYO, SUN บริษัทที่มีโอกาสปลูก ได้แก่ TIPCO, MALEE, CPF

ส่วนกลางน้ำ คือ กลุ่มโรงสกัด ประกอบด้วย DOD, RBF นอกจากนี้ยังมี KWM ที่เคยประกาศด้วย ขณะที่ปลายน้ำ มีกลุ่มอาหารเสริม อาทิ MEGA, IP, NRF, RS กลุ่มเครื่องดื่ม ICHI, CBG, TIPCO, MALEE, SAPPE, TACC, RS กลุ่ม บริการ-โรงพยาบาล SPA, PR 9 กลุ่มอสังหา ORI กลุ่มเครื่องสำอางที่เคยประกาศว่าจะดำเนินการ มี BEAUTY, KISS, DOD, CHAYO, JKN, RS

● จับตากฎหมาย

นายมงคล พ่วงเกตุรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องการนำกัญชากลับไปอยู่ใน บัญชียาเสพติดให้โทษ ยังต้องติดตามความชัดเจน ในเรื่องของกฎหมายก่อนว่าจะเดินทางในแนวทาง อย่างไร แต่การผลักดันนโยบายดังกล่าว ก็เปรียบ เสมือนนักมวยจะไม่เสือกต่อไป ดังนั้นการที่จะปลูก กัญชา จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนบริษัทในตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้มีหลาย บริษัทประกาศเดินทางในเรื่องของกัญชงจำนวนมาก ทั้งต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ก็จะได้รับผลกระทบใช้เชิงเชิงกันเมื่อกฎหมายออกมาแล้วกัญชงจะยัง ไม่ได้ถูกกล่าวถึง แต่ก่อนหน้านี้กฎหมายในเรื่อง กัญชงก็ไม่ได้มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน ทำให้หลาย บริษัทก็เดินทางไม่ได้

ดังนั้นมองว่าหากมีความชัดเจนในเรื่อง กฎหมายสำหรับกัญชา ก็เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อ กัญชงด้วยว่าจะเดินทางในแนวทางใด หากจะ เดินทางในส่วนของกัญชงต่อ ก็อาจจะเดินทางใน

ส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเครื่องดื่ม แต่ในบางบริษัทที่มีการลงทุนโรงเรือน ปลูกกัญชาไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายกัญชาที่อาจจะใช้ได้เพียงทาง การแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับสันหนนาการ นายมงคล กล่าวด้วยว่า จะต้องเข้าไปศึกษา ด้วยว่าบริษัทที่ประกาศลงทุนกัญชง-กัญชานั้น มีความคืบหน้าอย่างไร เพราะหลายบริษัทที่อาจจะ ยังไม่ได้ทำธุรกิจจริง

แต่ในส่วนของผู้ประกอบการได้ลงทุนปลูก กัญชง-กัญชาไปแล้ว อย่าง GUNKUL ก็จะได้รับผลกระทบเพราะทั้งเดินทางปลูกและโรงสกัด

ทั้งนี้ GUNKUL ได้เคยประกาศวางเป้าหมาย ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชง และกัญชงแบบ ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หลังจากเข้าถือหุ้นใน THCG โดยเตรียมลงทุนไว้ ประมาณ 2 พันล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนโรงเรือน 1,400 ล้านบาท,ลงทุนโรงสกัด 500 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100 ล้านบาท

● RBF ขาย CBD ต่อเนื่อง

ด้าน พญ.ฉัตรจิต รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยกับ "ทับทูน" ว่า ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีการปลูกกัญชง ไม่ได้ เข้าไปดำเนินการในส่วนของกัญชาเลยจึงมองว่า ไม่กระทบในเรื่องการนำกัญชาเข้าบัญชียาเสพติด

ปัจจุบันในส่วนของการขายสารสกัด CBD ก็ยังมียอดขายได้ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ ใดๆทั้งนั้นและยังเดินทางธุรกิจดังกล่าว แต่ธุรกิจ ดังกล่าวก็ยังคงเป็นส่วนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับ รายได้รวมของบริษัทในปัจจุบัน

● DOD เน้นการแพทย์

นางสาวสุวิมลรัตน์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน บริษัท ดีโอดี โปไอเทค จำกัด (มหาชน)

กัญหุ้บ

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 751

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤษัศบตี 25 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4721

หน้า: 1 (กลาง), 2

Col.Inch: 61.64 Ad Value: 46,291.64

PRValue (x3): 138,874.92

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: กัญชาสะเทือนบจ. GUNKULรูป2พันล.

หรือ DOD เปิดเผยว่า ในส่วนของ DOD นั้นทำ
ผลิตภัณฑ์กัญชง ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกัญชาตั้งแต่
แรกแล้ว แต่ยงเดินหน้าทำด้านการแพทย์ ซึ่งอยู่
ระหว่างคุยกับสถาบันมะเร็ง หลังจากทำเทสต์เสร็จ
แล้วผลออกมาจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้

ขณะที่ปัจจุบันลูกค้าที่เซ็นเอ็มไออยู่ร่วมกัน
มีการชะลอออกไปบ้างเนื่องจากความไม่แน่นอน
ซึ่งบริษัทอยู่ในส่วนของสาร CBD และ อย. ยัง
อนุญาตให้สามารถทำอาหารเสริมได้ อีกทั้งบริษัทมี
เครื่องแปลงสาร CBD เป็น THC ได้ 